



เมื่อ ส.ส.ร.แท้ง แก่ รธน.ก็อย่าหวังให้มาก ...●●...
 เกลมเสี่ยหนอยไม่ผิดปาก “ศรพระราม” เขียนพันธงไว้ “ให้มัน
 จบที่รัฐสภา” ฉบับวันที่ 12 มีนาคม เกมล้มโต๊ะตั้ง ส.ส.ร.ขึ้น
 มายกร่างรัฐธรรมนูญ ถูกโหวตคว่ำในวาระ 3 ตามความคาด
 หมาย ด้วยคะแนนเสียง 208 เสียงต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 94 เสียง
 และไม่ลงคะแนน 136 เสียง **ปิดฉากเกมยกร่างรัฐธรรมนูญ
 ทั้งฉบับ ...●●...** แม้การลงมติในครั้งนี้ จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ด้วย
ไพบูลย์ นิตติตะวัน มีอกฎหมายพลังประชารัฐ หักด่านมะขามเตี้ย
 เสนอญัตติซ้อนญัตติ โดยขอให้พิจารณาวาระด่วน เดินหน้าลงมติ
 ในวาระ 3 ปาดหน้าญัตติของเพื่อนสมาชิกรัฐสภา ที่ประธานเตรียม
 จะให้ลงมติดัง 3 ญัตติรวบตีงกลับไป จน **ชาดา ไทยเศรษฐ์** จาก
 ภูมิใจไทย และเพื่อนร่วมพรรคถึงกับรับไม่ได้ ชิง “**วอล์กเอาต์**”
 ออกไปจากห้องประชุมเลยทีเดีย ...●●... อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
 ณ ตอนนี จึงต้องมาคิดว่าฝ่ายค้านจะยอมเสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา
 ตามเกมของรัฐบาลหรือไม่ เพราะมาถึงขั้นนี้ ก็คงรู้แล้วว่า อะไรเป็น
 อะไร แม้แต่รายมาตรา ก็อาจจะผ่านไปได้อย่างยากลำบาก แม้ความ
 หวังจะยังไม่หมดสิ้นก็ตาม ...●●... แม้ไฟก่สการเมืองไทย จะโยน
 กลับไปที่ถนน ปฏิบัติการที่เหมือน “**ยื่นคบเพลิง**” ให้กับมือ ซึ่งได้
 จังหวะยกระดับ ตั้งใจจะปั่นบันไดวังอยู่แล้ว มือ 20 มีนา ก็ฉวย
 จังหวะนี้ จัดอีเวนต์ พับกระดาษ ส่งสาส์น ช้ามรั้ววัง ก็ต้องดูว่า แกน
 นำมือที่อยูในคุก จะได้เพื่อนเพิ่มเข้าไปให้อุ่นใจหรือไม่ เพราะเห็น
“น้องรัฐ” บ่นคิดถึงเพื่อนอยู่ ...●●... หากอ่านตามเนื้อผ้า นานี่นี้ **3**
ป. กิรรอบวง จากผลโหวตสะท้อนคุ่มเสียงในสภาเสรีจสรรพ ขณะ
 ที่เกมบนท้องถนน ในยามที่มีมืออ่อนแรง เริ่มตีกันเองแย่งขามข้าว
 เพราะมีบางคน **“สู้แล้วรวย”** ก็ต้องดูว่าจะจุดติดหรือไม่ ...●●...

ส่วนศึกใน **พรรคพลังประชารัฐ** หลังจากที่วิ่งสู้ฟัด แย่งเก้าอี้รัฐมนตรีจนพรรคแตก ก็ต้องถึงเวลา **“สังคายนา”** โดย **“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ** แยมออกมาแล้วว่าจะมีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐใหม่ บรรดาเล็กลิงที่ กระทั่งแรดทั้งหลายลั่นเส้นเลือดฝอยแตก โดยเฉพาะเก้าอี้เลขาฯพรรค ที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ...●●... **สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา** จัดโครงการอบรมจริยธรรมออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ **“การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม”** โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันที่ 24 มี.ค.ตั้งแต่เวลา 13.30 น. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าฟังผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของ สมศ.ที่ <https://www.facebook.com/onesqa> ...●●... **“ซีคอน บางแค”** จัดงาน **“นางฟ้ามาขายของมือ 2 #ยกทีมลดประชดโควิด”** นักรวมพลนักช้อปปิ้งมือฉกาจ เปิดตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพคุ้มค่าในราคาโดนใจ ที่มีเหล่านางฟ้าแอร์โฮสเตส-สจ๊วต จากหลากหลายสายการบิน พร้อมทั้งศิลปินดารา และเซเลบ สวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาปล่อยสมบัติผลัดกันชม ให้เลือกซื้อกว่า 200 บูธ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง น้ำหอม ของใช้ ของสะสม ฯลฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ที่ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค ...●●... **ไอคอนสยาม** จัดแคมเปญพิเศษ **“ไอคอนสยาม เวิลด์ ออฟ เอ็ดดูเทนเมนท์”** ช้อปสินค้าและบริการจากโซน Edutainment ชั้น 5 ไอคอนสยาม, ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไข แลกรับสยามกอล์ฟการ์ด และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย ตั้งแต่วันที่ - 31 พ.ค. ...●●... กลับมาอีกครั้ง กับงานที่รวบรวมของกินใช้ สุขคิดจากชุมชนย่านพระราม 9 มาให้ช้อปกันจุใจที่ **เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9** ในงาน **ไนน์ มาร์เก็ต** ครบครันทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าออร์แกนิก สินค้าแฮนด์เมด ของวิน

เทจ และ ลินคามีมือสองคุณภาพดี และยังมีต้นไม้อบน้ำ ต้นไม้แต่งบ้านมาให้ช้อปเพลินๆ ภายใต้บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง เสาร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 21 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ที่ลานไนน์สแควร์ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ...●●... ชาวสังคมทั่วไปประจำวันวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. เวลา 08.30 น. **ศรัณย์ ปฐมวิชัยวัฒน์** ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เป็นประธาน **เปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานISO 9001 และประชาสัมพันธ์การยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล** ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... 09.00 น. **พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง** ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน **เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข** จัดโดย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ที่ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

👁️ **ศรพระราม**